



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษา

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถ  
ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษา กลุ่มงาน  
เชี่ยวชาญเฉพาะ ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการตรวจผลคะแนนการสอบข้อเขียนดังกล่าวตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ  
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษา  
กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๒๓๑๐๓	นางสาวพรพิมล บุตรทุมพันธ์

โดยกำหนดรายละเอียดในการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาให้คะแนนจากคุณสมบัติและความรู้พื้นฐานที่เชื่อมโยงกับตำแหน่ง  
ความสามารถพิเศษ คุณลักษณะอื่น ๆ ทศนคติ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ปฏิภาณไหวพริบ (คะแนนเต็ม  
๑๐๐ คะแนน) ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒  
อาคาร ๓ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

๒. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความ  
เหมาะสมกับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐

การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ตามลำดับคะแนนสูงสุดเป็นลำดับแรก ในกรณี  
ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้มีเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๓. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และทางเว็บไซต์ กระทรวงคมนาคม <http://www.mot.go.th> ในหัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” โดยบัญชี ผู้ผ่านการเลือกสรร ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางสาวอัมพร ชาทบุษยมาส)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ๑

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงคมนาคม